



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน - วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙)
ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๙

เรื่องที่หนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๑ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒. การส่งสรุปความเห็น และเอกสารข้อมูลในประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ กรณีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติมให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จำนวน ๒ เรื่อง

๑. ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๒. ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงานแต่ละเรื่องตามลำดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อให้สมาชิกฯ อภิปรายรายงาน และลงมติทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าวต่อในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้นสมาชิกฯ ได้อภิปรายในแต่ละเรื่องตามลำดับแล้ว ประธานกรรมการ และกรรมการตอบชี้แจง โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม

๓.๒ รายงานของคณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน เรื่อง การแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ได้อนุญาตให้อนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายนิกร จำนง ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงาน สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นประธานกรรมการ และกรรมการตอบชี้แจง และที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๕๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑๐ เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๙ นาฬิกา

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ไม่มี

จากนั้น ประธานการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จำนวน ๒ เรื่อง โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

๑. ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิก อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการ ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๓๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๒

งดออกเสียง ๒๖ เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิก ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็นผู้แทนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเข้าชี้แจงข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอประเด็นสำคัญ เพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

**๒. ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง**

สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการ และกรรมการ ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
กับรายงานของคณะกรรมการฯ

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๕๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑๗ เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน
ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง เป็นผู้แทนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเข้าชี้แจงข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับหลักการสำคัญในการจัดทำข้อเสนอประเด็น
สำคัญ เพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

**๑. รายงานของคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง
การบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยคณะกรรมการบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติ**

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม ได้อนุญาตให้นายสมชัย มาเสถียร
รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายศิวจักร ชื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

ศาสตราจารย์พิเศษ พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอ
รายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม ซึ่งสมาชิกฯ ได้อภิปราย ประธานกรรมการ ตอบชี้แจง และ
ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๕๒ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๑

งดออกเสียง ๓ เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง ๑

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงเพื่อเสนอ
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

**๒. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูปการดำเนินการด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
และแนวทางการดำเนินงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ**

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม ได้อนุญาตให้นายสันติ บุญประคับ รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม และนางอังคณา เฉลิมพงศ์ นักวิชาการประจำ คณะกรรมการ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นางพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงาน สมาชิกฯ อภิปรายแล้ว ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้ตอบชี้แจง และที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของ คณะกรรมการฯ

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๓๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๓ เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน ไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๓ นาฬิกา

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
(คณะรัฐมนตรี สถาบันปัญญาแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งว่า

- นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบว่าได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ดำเนินการต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว และมอบให้รัฐมนตรีทุกท่านได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนปฏิรูปต่อไป และประธานกรรมการฯ จะนำแผนปฏิรูปทั้งหมดที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

- รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีว่า กฎหมายและการดำเนินการที่ต้องจัดทำภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น

๑) กฎหมายที่ต้องจัดทำภายใน ๔ - ๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จำนวน ๑๖ ฉบับ

๒) กฎหมายที่ต้องจัดทำภายใน ๑ - ๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จำนวน ๔ ฉบับ

๓) กฎหมายที่ต้องจัดทำแต่ไม่มีกำหนดเวลา จำนวน ๓๗ ฉบับ

๔) การดำเนินการโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการออกกฎหมาย จำนวน ๓๐ เรื่อง

๕) มาตรการปฏิรูปประเทศ (รวมทั้งที่ต้องออกกฎหมาย และการดำเนินการโดยวิธีอื่น ๆ) จำนวน ๓๘ เรื่อง

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกกระทรวงรับไปดำเนินการ โดยให้ยึดหลักว่า รัฐได้ทำอะไร ประชาชนได้อะไร และจะเร่งรัดดำเนินการมากน้อยขนาดไหน

- โครงการสัมมนาเครือข่าย กขร. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวอเตอร์เกตบอลรูม ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ โดยช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ตันยวรรณะ) จะเป็นประธานกล่าวเปิด และมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งมีการบรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” และการบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal : SDGs” และช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความเห็น เรื่อง “การปฏิรูปและขับเคลื่อนระยะเร่งด่วนในปี ๒๕๖๐”

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานระหว่าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ไม่มี เนื่องจากจะมีการประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ๓๐๗ - ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๓.๒ สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการ บริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง ๖ คณะ อยู่ระหว่างกำหนดให้มีการประชุมในครั้งต่อไป ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการ เวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอ ดังนี้

๑) เห็นชอบแนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และให้ส่วนราชการถือเป็นแนวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการ นำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒) มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ ตรวจสอบที่ดินในเบื้องต้นตามแนวทางการเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อเสนอแผนงานหรือโครงการให้คณะกรรมการระดับชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ตามมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อพิจารณาแนวทางหรือ โครงการของแต่ละหน่วยงาน และมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการเสนอเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว

๓) อนุมัติหลักการในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่างกฎหมายตามแนวทาง ดังกล่าวต่อไป

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๔.๑ รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงพาณิชย์ รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบทุก ๑ เดือน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจฯ (กขป. คณะที่ ๒) ได้รับทราบ

๔.๒ รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบทุก ๑ เดือน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ (กขป. คณะที่ ๕) ได้รับทราบ

๓. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (กขป. คณะที่ ๓) ได้รับทราบ

๔.๓ รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ระบบพรรคการเมือง

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบทุก ๑ เดือน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนนายกรัฐมนตรี และในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (กขป. คณะที่ ๓) ได้รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรื่องที่จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

๑. เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ

๒. เรื่อง การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน และร่างพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีจราจร พ.ศ.

๓. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานทดแทน พ.ศ.

๕.๒ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมคณะกรรมการประสาน รวม ๓ ฝ่าย ในครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

นายอังคาร เขตคาม

นายเดชชาติ จันทรัตน์

กลุ่มงานรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

ผู้สรุปผลการประชุม

๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ
กิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๓๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุมครั้งที่ ๓๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีผลการประชุมที่สำคัญ โดยนายคำณูณ สิทธิสมาน เลขาธิการกรรมการและโฆษกกรรมการฯ ขอเสนอ ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ด้วยประธานกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบว่าได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ดำเนินการต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว และมอบให้รัฐมนตรีทุกท่านรับความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนปฏิรูปต่อไป และประธานกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย จะนำแผนปฏิรูปทั้งหมดที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในสัปดาห์หน้า เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ในส่วนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีว่า กฎหมายและการดำเนินการที่ต้องจัดทำหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น

๑. กฎหมายที่ต้องจัดทำภายใน ๔ - ๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จำนวน ๑๖ ฉบับ
๒. กฎหมายที่ต้องจัดทำภายใน ๑ - ๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จำนวน ๔ ฉบับ
๓. กฎหมายที่ต้องจัดทำแต่ไม่มีกำหนดเวลา จำนวน ๓๗ ฉบับ
๔. การดำเนินการโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการออกกฎหมาย จำนวน ๓๐ เรื่อง
๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ (รวมทั้งที่ต้องออกกฎหมาย และการดำเนินการโดยวิธีอื่น ๆ)

จำนวน ๓๘ เรื่อง

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกกระทรวงรับไปดำเนินการ โดยให้ยึดหลักว่า รัฐได้ทำอะไร ประชาชนได้อะไร และจะเร่งรัดดำเนินการมากน้อยขนาดไหน

เรื่องที่ ๒ กำหนดระเบียบวาระการประชุมของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในสัปดาห์หน้า
ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ มีวาระการพิจารณารายงานการปฏิรูป ดังนี้

๑. เรื่อง “การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ” ของคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านกลไกต่าง ๆ รวมถึงการเสริมสร้างระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจ และเพื่อลดการทุจริตคอร์รัปชันให้ลดน้อยลงในภาครัฐ

๒. เรื่อง “การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในบริษัทภิบาล” ของคณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นการปฏิรูปกระบวนการทำงานของภาคเอกชน โดยยึดกับหลักปฏิบัติบริษัทภิบาล และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความซื่อตรง (Integrity) โดยประกาศนโยบายและสร้างระบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งเผยแพร่ไปยังพนักงาน คู่ค้าและบริษัทตัวแทนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการประกอบธุรกิจของตน ทุกระดับตามมาตรฐานสากล เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะจากการทุจริตคอร์รัปชัน

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีวาระการพิจารณารายงานการปฏิรูป ดังนี้

๑. เรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมสาขาหลัก” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

๒. เรื่อง “การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานไทย และร่างพระราชบัญญัติบูรณาการการพัฒนากำลังแรงงานแห่งชาติ พ.ศ.” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

เผยแพร่โดย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ข่าวแถลง
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ - วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙



คณะกรรมการบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ชาวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทันที

รัฐสภา วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

“สปท. มีมติเห็นชอบการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
๖ ประเด็นปฏิรูป ๒๒ มาตรการ”

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการพิจารณารายงานการบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานเรื่อง การบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๖ ประเด็น ๒๒ มาตรการ ดังนี้

๖ ประเด็นปฏิรูป

๑. ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาติดตามตรวจสอบสภาพป่าไม้
๒. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดตั้งคณะอนุกรรมการใน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรของชาติ
๓. มาตรการป้องกันการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ส.ค.1 โดยมีขอบ
๔. แก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการบุกรุกป่า
๕. หยุดยั้งการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย
๖. จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพื่อกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการป่าไม้ทั้งระบบให้มีเอกภาพและเกิดคุณภาพของทรัพยากรป่าไม้ เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง

๒๒ มาตรการ

๑. ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาติดตามตรวจสอบสภาพป่าไม้ (เร่งด่วน)
๒. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดตั้งคณะอนุกรรมการใน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรของชาติ (เร่งด่วน)
๓. หยุดยั้งการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย (เร่งด่วน)
๔. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อประสิทธิภาพในการหยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้
๕. จัดสรรเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพยากรป่าไม้ อุปกรณ์เครื่องมือและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
๖. จัดระเบียบบุคคลที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
๗. กำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ทั้งในแผนที่และพื้นที่จริง ทั้งแนวเขตภายนอกและเขตภายใน
๘. จำแนกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ของรัฐที่ถูกทำลาย

๙. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เช่น พื้นที่เอกชน และที่ดินรัฐอื่น ๆ
๑๐. พัฒนาป่าชุมชนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES)
๑๑. ส่งเสริมหลักการให้ “คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน”
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ น้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
๑๓. บูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน วิชาการ และสื่อสารมวลชน
๑๔. สนับสนุนภาคเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR)
๑๕. พิจารณากำหนดมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
๑๖. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (ร่างรัฐธรรมนูญฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๕๘ ข้อ ข. (๑) และ (๒) และมาตรา ๒๕๙)
๑๗. ปรับปรุงกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน (สค.๑) (เร่งด่วน)
๑๘. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้เอื้อต่อการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
๑๙. ปรับปรุงมาตรการริบทรัพย์สินในกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ (เร่งด่วน)
๒๐. พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ป่าของชุมชน (พ.ร.บ. ป่าชุมชน)
๒๑. จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพื่อกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการป่าไม้ทั้งระบบให้มีเอกภาพและเกิดดุลยภาพของทรัพยากรป่าไม้ เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง (เร่งด่วน)
๒๒. จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการป่าไม้ของประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและสนองตอบต่อนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ อย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖



คณะกรรมการบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทันที

รัฐสภา วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

**“คณะกรรมการบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ปรับปรุงรายงาน พร้อมเสนอ
รัฐบาล”**

คณะกรรมการบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการพิจารณาทบทวนรายงานของคณะกรรมการฯ โดยได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้อภิปรายจำนวน ๙ ท่าน มาพิจารณาดำเนินการปรับปรุงรายงานที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของสภาพปัญหา ประเด็นปฏิรูป และมาตรการ จนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่ง คณะกรรมการฯ ยังยืนยันในการเสนอทั้ง ๖ ประเด็นปฏิรูป และ ๒๒ มาตรการที่ประกอบด้วย ๖ มาตรการเร่งด่วนได้แก่

๑. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GISTDA มาติดตามตรวจสอบสภาพป่าไม้ และให้ GISTDA ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ประชาชน และสื่อมวลชนด้วย

๒. การเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดตั้งคณะอนุกรรมการใน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรของชาติ

๓. การปรับปรุงกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน (ส.ค.๑)

๔. การปรับปรุงมาตรการริบทรัพย์สินในกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ โดยปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ จำนวน ๓ ฉบับ หรือใช้มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๕. การหยุดยั้งการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย

๖. การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพื่อกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการป่าไม้ทั้งระบบให้มีเอกภาพและเกิดดุลยภาพของทรัพยากรป่าไม้ เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง

ทั้งนี้ ในประเด็นยกเลิก ส.ค.๑ ที่ประชุมฯ ไม่ได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการยกเลิก ส.ค.๑ สำหรับกรณีที่มีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒ ท่าน ได้เสนอให้ยกเลิก ส.ค.๑ ทั้งหมด นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบ ครอบคลุมผลกระทบในทุกด้านแล้ว เห็นว่า

๑. การยกเลิก ส.ค.๑ อาจกระทบสิทธิบางประการของประชาชนที่มีสิทธิและสุจริต โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่า ต้องเคารพสิทธิของผู้มีสิทธิที่สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย แต่จะต้องไม่ยอมให้ผู้ไม่มีสิทธิใช้สิทธิโดยไม่ชอบ คณะกรรมการฯ เห็นว่า หากมีการดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องรัดกุมแล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และไม่กระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

๒. คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการตามแนวทางที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือที่ปรากฏในรายงานประกอบการประชุมเหมาะสมแล้ว กล่าวคือ คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นในการปรับปรุงกลไกทางกฎหมายและนโยบายเพื่อให้การดำเนินการออกโฉนดที่ดินจากเอกสาร ส.ค.๑ เป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกุม ตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน และไม่กระทบต่อพื้นที่ป่าไม้ของชาติ ทั้งการแก้ไขมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และการออกมติคณะรัฐมนตรีให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร ส.ค.๑ ในจังหวัดและจัดทำสำเนาเก็บไว้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมธนารักษ์ เป็นต้น ตามเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงานต่อประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้ว ในลำดับถัดไป เป็นอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖